

Số: 2790 /TCT- PCCS
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thái Bình.

Trả lời công văn số 655/CT-CV ngày 10/5/2006 của Cục thuế tỉnh Thái Bình về việc chính sách thuế đối với Công ty TNHH TAV, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc hoàn thuế GTGT:

Căn cứ quy định tại Điểm 7 Mục I Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định về thuế GTGT: “Các cơ sở kinh doanh, tổ chức thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT theo quy định tại Mục I này phải là các đối tượng đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (giấy phép đầu tư), có con dấu, lưu giữ sổ sách, chứng từ kế toán theo chế độ quy định và có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng”.

Trường hợp Công ty TNHH TAV thực hiện chế độ hạch toán kế toán chưa đúng với hồ sơ đăng ký và ý kiến chấp thuận chế độ kế toán đối với Công ty của Bộ Tài chính (công văn số 14511 TC/CĐKT ngày 9/12/2004) thì Công ty sẽ không thuộc đối tượng được xét hoàn thuế GTGT, trường hợp Cục thuế đã ra quyết định hoàn thuế GTGT thì phải thu hồi lại.

2. Về việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT:

Căn cứ theo quy định tại Điểm 1.2.b Mục III Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên thì doanh nghiệp được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hoá, dịch vụ mua vào để sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT.

Vi vậy, thuế GTGT liên quan đến các công trình là TSCĐ phục vụ cho các hoạt động phúc lợi (nhà nghỉ, bếp ăn tập thể) không được tính vào số thuế GTGT đầu vào được kê khai, khấu trừ mà tính vào nguyên giá của TSCĐ.

Trường hợp trong thời gian đầu mới thành lập, Công ty TNHH TAV chưa có nhà nghỉ cho người nước ngoài sang làm việc thì số thuế GTGT đầu vào của các hoá đơn GTGT thuê phòng nghỉ cho nhân viên nước ngoài sang làm việc được tính vào thuế GTGT đầu vào được khấu trừ nếu trong hợp đồng lao động có quy định doanh nghiệp trả chi phí thuê phòng nghỉ cho nhân viên nước ngoài.

3. Về việc giấy uỷ quyền:

Điểm 2 Điều 37 Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh quy định: *"Khi thành lập đơn vị kế toán phải bố trí ngay người làm kế toán trưởng. Trường hợp khuyết kế toán trưởng thì cấp có thẩm quyền phải bố trí ngay kế toán trưởng mới. Trường hợp chưa có người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng thì phải cử người phụ trách kế toán hoặc thuê kế toán trưởng. Đối với doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và hợp tác xã chỉ được cử người phụ trách kế toán trong thời hạn tối đa là một năm tài chính, sau đó phải bố trí người làm kế toán trưởng"*.

Căn cứ theo quy định trên thì chức danh kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán của doanh nghiệp là chức danh được cử hoặc bố trí, không phải chức danh được uỷ quyền.

Tổng cục Thuế trả lời đề Cục thuế tỉnh Thái Bình được biết và thực hiện./.

Nơi nhận: *[Handwritten signature]*

- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS(2b)-4

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
[Handwritten signature]
Phạm Duy Khương



09508676

LawSoft * Tel: +84-8-3930 3279 * www.ThuVienPhapLuat.vn